

๐๓๘

๖๖๖

17 มี.ค. 2566

ด่วนที่สุด
ที่ ปท ๐๐๓๗.๒/ว ๕๗๕๕



สำนักปลัด อบจ.
เลขรับที่ 633
วันที่ 17 มี.ค. 2566
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายนิติการ
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
ปท ๑๒๐๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	
เลขรับ ๖๓๓	
วันที่ 17 มี.ค. 2566	
เวลา	
<input checked="" type="radio"/> สำนักปลัดฯ	<input type="radio"/> กองการศึกษาศึกษา
<input type="radio"/> สำนักช่างและภูมิสถาปัตย์	<input type="radio"/> กองสวัสดิการ
<input type="radio"/> กองยุทธศาสตร์	<input type="radio"/> กองการเจ้าหน้าที่
<input type="radio"/> ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	<input type="radio"/> กองสาธารณสุข
<input type="radio"/> กองการช่าง	<input type="radio"/> กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
<input type="radio"/> กองช่างเทคนิค	<input type="radio"/> กองท่องเที่ยว
<input type="radio"/> กองพัสดุฯ	

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายกเทศมนตรีเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายชื่อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ จังหวัดปทุมธานีขอส่งสรุปรายชื่อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๖๐๓๘ ต่อ ๔



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) วันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕ - ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ ของจังหวัด
๑.	การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	<p>๑.๑ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมการทอ การตัดเย็บผ้าไทย ผ้าขาม้า หรือผ้าชนิดอื่น ๆ ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทย</p> <p>๑.๓ จัดพิธีมอบผ้าลายพระราชทาน</p> <p>๑.๔ รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวมใส่ผ้าไทยที่เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น</p>	<p>๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๓) สำนักงานจังหวัดปทุมธานี</p>
๒.	การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม	<p>๒.๑ บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ สาธารณสุข วัด สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อลด Demand side (ผู้เสพ) และ Supply side (ผู้ผลิต) ของยาเสพติด</p> <p>๒.๒ จัดทำแนวทางในการทำงาน (Framework) ที่เป็นโมเดลอย่างชัดเจน เพื่อลด Demand side ไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้เกิด Demand side และจะไม่เกิด Supply side</p> <p>๒.๓ ติดตามผู้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู โดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปติดตาม (Follow) ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพื่อให้กำลังใจและประคับประคองดูแล ด้วยความเข้าใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๔ จัดฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายของอำเภอ ๆ ละ ๕๐ คน เป้าหมาย ๑๐ รุ่น จำนวน ๕๐๐ คน</p>	<p>๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๔) อำเภอทุกอำเภอ</p>

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบของจังหวัด
๓.	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๓.๑ บูรณาการทุกหน่วยงานให้เข้มงวดมาตรการที่สอดคล้องกับระดับของค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ ๓.๒ กรณีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ใช้มาตรการตามกฎหมายไม่ให้มีการกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยเร่งด่วน ทั้งด้านการสัญจร คมนาคม การก่อสร้าง การเผาในพื้นที่โล่ง ๓.๓ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้เกิดกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๓.๔ กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การนำวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งไปเข้าสู่กระบวนการอื่นที่ทำให้เกิดประโยชน์ ๓.๕ จัดทำประกาศห้ามเผาในที่โล่ง ๓.๖ ตรวจสอบควันดำรถราชการ รถสาธารณะ โดยจัดให้มีสถานที่ตรวจควันดำ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย และให้ควบคุมการเดินรถหรือบายพาสรถยนต์ บริเวณการจราจรแออัด ๓.๗ ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศ (ถ้าเป็นสีแดง ให้ขอผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการ) ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดน้ำบนถนน ช่วง ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๓.๙ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมกว่าจะมีการปล่อยควันดำหรือไม่ ๓.๑๐ ตรวจสอบสถิติ/จำนวนผู้ป่วยทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ๓.๑๑ รายงานค่าฝุ่นรายสัปดาห์ และให้รายงานค่าฝุ่นรายวัน หากสถานการณ์ค่าฝุ่นวิกฤต ๓.๑๒ หากมีการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การเผาในที่โล่งที่สาธารณะ ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ๔) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ๕) สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ๖) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ๗) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ๘) แขวงทางหลวงปทุมธานี ๑๐) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี
๔.	การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๔.๑ สนับสนุนสถานที่และบุคลากร อำนวยความสะดวก และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เลือกตั้ง ๔.๒ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตั้งมั่นทำหน้าที่อย่างสุจริต	๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ๒) อำเภอทุกอำเภอ ๓) ทุกหน่วยงาน

ลำดับ	ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบของจังหวัด
๕.	การตรวจสอบมูลนิธิ สมาคม	<p>๕.๑ ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม ที่ผิดกฎหมายหรือมูลนิธิ สมาคม ที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๕.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหนังสือเดินทาง วีซ่า (VISA) การทำงานของผู้ประกอบการต่างชาติ เพื่อป้องกันการแอบแฝงของนายทุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือกระทำการโดยมิชอบในประเทศอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.๓ ติดตาม กำชับ รายงาน จัดทำข้อมูลการอนุญาติการยกเลิกมูลนิธิ สมาคม</p>	<p>๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๒) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี</p>
๖.	การแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย	<p>๖.๑ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งขยะในที่ทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะ</p> <p>๖.๒ สร้างเสริมนิสัยการเก็บขยะ ๓ ช (3Rs)ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle</p> <p>๖.๓ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมรับผิดชอบพื้นที่บริเวณโดยรอบของหน่วยงาน และรณรงค์เก็บขยะในโรงเรียนและส่วนราชการ</p> <p>๖.๔ เก็บขยะริมถนน ทางหลวง ที่สาธารณะ</p> <p>๖.๕ กำกับ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดพื้นที่ทิ้งขยะ และจัดเก็บขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๖.๖ กำกับ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>๖.๗ ตรวจสอบน้ำเสีย น้ำทิ้งจากหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของหมู่บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง บ้านเรือนประชาชน</p>	<p>๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๔) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๕) แขวงทางหลวงปทุมธานี</p> <p>๖) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>๗) ทุกหน่วยงาน</p>

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖